

สรุปข้อซักซ้อมของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.

ผู้บริหาร	ประเด็นซักซ้อม
<p>1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>การซักซ้อมในแนวทางการปฏิบัติ ระหว่างจังหวัดกับ ศบค.มท.</p> <p>1. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)</p> <p>ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดที่ราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น.วันรุ่งขึ้น</p> <p>การห้ามออกจากสถานที่ ประเด็นข้อยกเว้น การออกจากเคหสถานในเวลาที่กำหนด</p> <p>1. มีเหตุจำเป็น เป็นดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>2. กลุ่มอาชีพ ยกเว้นไว้ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่ง อุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือ ส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลิตกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยัง ท่าอากาศยาน ต้องมีเอกสารรับรอง</p> <p>3. ต้องการให้คนหยุดการเคลื่อนที่ ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติมีผู้บังคับบัญชารับรอง เหตุจำเป็นจริงไม่ใช่เป็นการทั่วไป และอยู่ในดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>4. เหตุจำเป็นอื่น ๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้อนุญาต</p> <p>2. ระบบรายงาน มี 2 ระบบ</p> <p>2.1 การพัฒนาโปรแกรม รายงานเข้าระบบโดยตรง</p> <p>2.2 ระบบ Manual ตามแบบฟอร์ม</p> <p>3. ขอให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการซักซ้อมทำความเข้าใจกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการใช้งบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่</p> <p>4. การแจ้งข้อมูล หนังสือสั่งการ/ข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยขอให้ผู้บริหาร จังหวัดตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5. การออกคำสั่ง ปิดสถานที่ ปิดหมู่บ้าน กำชับผู้ออกเลขรับ - ส่ง ให้รายงาน ศบค.มท. ทันทีเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ไม่ควรเกิน 1 วัน</p>

ผู้บริหาร	ประเด็นซักซ้อม
<p>2. นางสาววิชฐา สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย</p>	<p>ระบบการรายงานข้อมูลมายัง สบค.มท.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) มีจำนวนเท่าใด สถานที่กักกันจะมีอะไรบ้าง เน้นเตียงพัก มาตรการทางสาธารณสุข ต้องมีความพร้อมจริง ๆ สามารถดำเนินการได้ทันที การรายงานสถานที่ดังกล่าวต้องสามารถใช้ได้จริง 2. การรายงานการจัดสรรหน้ากากอนามัย รายงานประจำวันต้องนำเรียนผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับแล้วให้รายงานทันที ให้อีเมลตามตัวเลขที่ตรวจรับ หน้ากากอนามัยและให้พิจารณาบุคลากรกักกันที่มีความเสี่ยงทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นลำดับแรก ๆ ด้วย 3. การรายงานผู้เดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้าน ในระบบ Thai QM ขอเน้นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ สำหรับ Local Quarantine ให้พร้อม กรณีมีปัญหา อุปสรรค ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 4. การประกันภัย มีบริษัทประกันภัย เสนอประกันคุ้มครอง ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำประกันให้ฟรี และบริษัทจะประสานจังหวัดต่อไป

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมการปกครอง